

รายงานผลการดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงาน ป.ย.ป.

๑. ผลการดำเนินงาน

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	การอบรมให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการงบประมาณ ของหน่วยงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน ป.ย.ป. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ย.ป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ - วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งข้าราชการได้รับรู้ข้อมูลและ แนวทางการดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
๒	การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณ ของหน่วยงาน ในรูปแบบ Infographic	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เผยแพร่รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณในเว็บไซต์สำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้ ข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน	ส่วนสื่อสารฯ
๓	การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรมในรูปแบบ Infographic	ไม่ใช้ งบประมาณ	เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ จัดทำ Infographic เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รับทราบความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานทาง จริยธรรม และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	ส่วนสื่อสารฯ
๔	จัดกิจกรรมการมอบนโยบาย No Gift Policy ของ ผู้บริหารหน่วยงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ย.ป. จัด กิจกรรมมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมมาตรการ ป้องกันทุจริตและประพฤตินิยมชอบ และจะเป็น	ศจท.

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			หน่วยงานที่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ทุกคนของสำนักงาน ป.ย.ป. ไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	
๕	การจัดกิจกรรมอบรมด้านจริยธรรม และการ ส่งเสริมจริยธรรม		เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง Happy Life Happy Workplace @STO ตอน Role Model: How to be ข้าราชการที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Role Model: How to be ข้าราชการที่ดี ให้แก่ บุคลากรจากสำนักงาน ป.ย.ป. สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ก.พ.ร. โดยในการ ประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับ ศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน ป.ย.ป. รวมถึงเสริมสร้างจริยธรรมให้บุคลากร สำนักงาน ป.ย.ป. ทุกคนมีทัศนคติและเป็นบุคลากร ที่มีศักยภาพในการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นผู้ริเริ่ม การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมให้บุคลากรในสำนักงาน ป.ย.ป.	ศจท.
๖	การจัดทำ Infographic เรื่อง แนวปฏิบัติ Do's and Don'ts	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของ ข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน ตามหนังสือ ที่ นร ๑๐๑๙/ว ๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ย.ป. เรียบร้อยแล้ว	ศจท.

ที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗	การให้ความรู้เกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	ไม่ใช้ งบประมาณ	เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง Happy Life Happy Workplace @STO ตอน Role Model: How to be ข้าราชการที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ Role Model: How to be ข้าราชการที่ดี ให้แก่ บุคลากรจากสำนักงาน ป.ย.ป. สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ก.พ.ร. โดยในการ ประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับ ศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน ป.ย.ป. รวมถึงเสริมสร้างจริยธรรมให้บุคลากร สำนักงาน ป.ย.ป. ทุกคนมีทัศนคติและเป็นบุคลากร ที่มีศักยภาพในการเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นผู้ริเริ่ม การเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมให้บุคลากรในสำนักงาน ป.ย.ป.	ศจท.

๒. ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี -

๓. ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -